

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๑๖๖๓



สำนักงาน สกร.จังหวัดภูเก็ต  
๓๓/๔๔ ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลปริมาณงานเพื่อประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลปริมาณงาน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เป็นที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ และวางแผนอัตรากำลังของข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำร่างข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) จะเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) ให้สอดคล้องตามร่างข้อเสนอโครงสร้างฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการ (Work Process) กิจกรรมหลัก ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดรับกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดไว้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูลปริมาณงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ขอให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลปริมาณงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pkt\_nfedc@nfe.go.th พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อรวบรวมสรุปเป็นภาพรวมจัดส่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกอร มากนคร)

ผู้อำนวยการ ศศน.อำเภอกะทู้

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ศศน.จังหวัดภูเก็ต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

